



เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

บริษัทเงินทุนทุกบริษัท

บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีใช้สถาบันการเงินทุกแห่ง

ที่ ผนส.(01)ว. 29 /2563 เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2563 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีใช้สถาบันการเงิน (ผู้ประกอบการธุรกิจ) ต้องจัดทำและจัดส่งแบบรายงานในรูปแบบ และตามระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งรายงานการย้ายหรือปิดสำนักงานสาขา นั้น

ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้นำส่งแบบรายงานที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายงานข้อมูล โดยให้ผู้ประกอบการจัดทำรายงานดังต่อไปนี้ในรูปแบบ Excel file ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้จัดส่งแบบรายงานดังกล่าวผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลของระบบ DMS Data Acquisition ทาง Internet เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในการผ่อนผัน ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมด้วยก็ได้

แบบรายงาน	ความถี่
1. ข้อมูลการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ	
<u>แบบรายงาน 1.1</u> : สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีทรัพย์สินหรือทรัพย์สินเป็นหลักประกันที่มีใช้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ	ทุกเดือน และจัดส่งภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือน
<u>แบบรายงาน 1.2</u> : สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีใช้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ	
<u>แบบรายงาน 1.3</u> : สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทการให้เช่าซื้อและลีสซิ่งสินค้าต่าง ๆ ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ	
<u>แบบรายงาน 1.4</u> : สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน	

ผนสว90-คส211 02-256308 ๑๑

คส 211	วันที่ ๑๑ ส.ค. 2563
--------	---------------------

แบบรายงาน	ความถี่
2. ข้อมูลสถานที่ทำการ เฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีใช้สถาบันการเงิน	
แบบรายงาน 2 : สำนักงานใหญ่และสาขา	ให้จัดส่งครั้งแรกสำหรับงวดข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หลังจากนั้น ให้จัดส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ทั้งนี้ หากวันที่ครบกำหนดส่งแบบรายงานตรงกับวันหยุด ให้ผู้ประกอบการจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปริยานุช จิงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน
ผู้ว่าการแทน

ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5806, 0 2283 5805

โทรสาร 0 2283 5983